

Số: 583/BC-UBND

Phong Thổ, ngày 05 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2022

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

- Tình hình an ninh cơ bản ổn định, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác; đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách đến thăm, làm việc và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành triển khai các giải pháp nhằm ổn định tình hình an ninh xã hội, an ninh dân tộc, tôn giáo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Đã tham mưu Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 160-KH/HU ngày 17/3/2022 về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/3/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Phong Thổ; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/3/2022 về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 8/4/2022 về Thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022; kế hoạch 08-KH/BCĐ, ngày 28/2/2022 của Ban chỉ đạo PTTT về đấu tranh ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tà đạo “Giê sù” giai đoạn 2022 - 2023; Kế hoạch số 125/KH-BCĐ ngày 29/3/2022 của BCĐ PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện; Công văn số 189/UBND-CAH ngày 21/3/2022 của UBND huyện về đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022; Công văn số 472/CV-BCĐ ngày 25/5/2022 của BCĐ PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ về hướng dân tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA,..

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo bám sát các nội dung, chương trình công tác, xác định rõ mục

tiêu, yêu cầu, những nội dung trọng tâm để thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, do đó tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, an toàn.

2. Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

2.1. Công tác phòng ngừa xã hội

a) Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép giữa tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Đã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/4/2022 về tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; công tác biên giới và triển khai các văn bản pháp luật khác.

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTP với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về ý thức trách nhiệm trong công tác PCTP; tổ chức vận động nhân dân ký cam kết đảm bảo ANTT.

- Công an huyện đã chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm; lực lượng Công an đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền PCTP, nhất là về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, trộm cắp tài sản... tới quần chúng Nhân dân. Qua đó giúp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với 31 trường hợp có án phạt tù đang tại ngoại và các đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện, chấp hành án phạt khác trở về cư trú tại địa phương tại các xã, thị trấn. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt, đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn huyện được bảo đảm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà

trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Trong năm 2022, đã xây dựng thành công và ra mắt 10 Mô hình¹

c) Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đã vận động, thu hồi 46 khẩu súng kíp, 60 súng hơi cò, 02 máy kích cá và 01 bánh pháo (khoảng 1.000 quả pháo nổ); thu được 40 thỏi chất nổ.

- Ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/3/2022 và thành lập Tổ công tác đề án 06 huyện thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác tại các thôn, bản. Chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt việc vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú, hệ thống cấp, quản lý Căn cước công dân phục vụ công tác đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ phòng, chống Covid – 19; Đến nay đã cấp 59.623 hồ sơ CCCD, đạt 96,2%, trao trả cho công dân 47.809 thẻ CCCD; đã tiến hành định danh điện tử 4.523 trường hợp.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông đường bộ; qua công tác tuần tra, đã xử lý 323 trường hợp, ra quyết định xử phạt 309 trường hợp số tiền 482.321.000 VNĐ nộp Kho bạc.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW và Quyết định 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho các lực lượng

¹ “Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đảm bảo ANTT” tại xã Sin Suối Hồ; dòng họ “Đèo đảm bảo ANTT” tại xã Khổng Lào; dòng họ “Giàng giữ gìn ANTT” tại xã Mù Sang; CLB phụ nữ tự quản tại xã Nậm Xe; “Bản bình yên” tại xã Ma Li Pho; Tổ liên gia PCCC và đội tự quản về ANTT Hội CCB thị trấn Phong Thổ; Bản bình yên tại xã Huổi Luông; Móc khóa an ninh tại xã Vàng Ma Chải; “Công trường ATGT” tại xã Pa Vây Sừ....

bán chuyên trách ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các kiến thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, quản lý giam, giữ, quản chế số bị án thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ tư pháp, quản lý kho vật chứng; đảm bảo thực hiện chính sách pháp luật đối với người bị tạm giam, tạm giữ và can, phạm nhân. Bảo vệ an toàn nhà tạm giữ, các phiên tòa xét xử.

2.2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

a) Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

- UBND huyện đã chỉ đạo BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2022; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân tự bảo vệ tài sản; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động vui Xuân, đón Tết; chỉ đạo tăng cường tuần tra vũ trang tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các khu vực công cộng. Qua đó, tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm. Kết quả cụ thể:

* *Công tác đấu tranh tội phạm về TTXH*: Tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2021, ngay sau khi các vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống địa bàn, kịp thời điều tra bắt giữ đối tượng gây án; trong năm đã khởi tố mới 08 vụ/ 09 bị can (giảm 09 vụ/ 05 bị can).

* *Công tác đấu tranh với tội phạm chiếm đoạt tài sản*: Tội phạm chiếm đoạt tài sản giảm so với cùng kỳ năm 2021 cả về số vụ và đối tượng phạm tội, khởi tố mới 19 vụ/ 22 bị can (giảm 10 vụ/ 13 bị can). Trị giá tài sản bị thiệt hại gồm xe máy, điện thoại di động và tiền mặt quy thành tiền là khoảng 258.260.000 đồng và 600NDT.

* *Công tác đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế*: Đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố mới 05 vụ/ 15 bị can (tăng 02 vụ/ 11 bị can so với cùng kỳ năm 2021). Đã phát hiện thu giữ 322,499 kg cây củ sâm, tam thất. Trị giá thành tiền 751.317.000 đồng. Ngoài ra, đã ra quyết định xử phạt hành chính 06 đối tượng, phạt tiền 33.250.000 VNĐ nộp kho bạc nhà nước.

* *Tội phạm về môi trường*: Xử phạt đối với 12 trường hợp về các hành vi Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật bằng phương tiện không đảm bảo vệ sinh thú y, khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.... với số tiền 134.500.000 VNĐ nộp Kho bạc nhà nước.

* *Công tác đấu tranh tội phạm về ma túy*: Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất,

phương thức hoạt động rất đa dạng và thường xuyên thay đổi; các đối tượng chủ yếu có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng phạm tội tập trung chủ yếu là người dân tộc thiểu số và đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy. Các lực lượng Công an, Biên phòng đã tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đã bắt giữ, điều tra, khởi tố mới 72 vụ/ 85 bị can (tăng 10 vụ/ 13 bị can; chiếm tỷ lệ 68,6% trong tổng số tội phạm mới khởi tố). Đã phát hiện thu giữ 2.096,99 gam Heroine; 2.589,4 gam Thuốc phiện, 29,95 gam Methamphetamine. Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Trung tâm y tế huyện và các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone: hiện nay có 480/587 người đang điều trị (*chiếm 81,7%*); từ đầu năm đến nay đã lập, đưa 29 trường hợp đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Lai Châu.

* *Công tác bắt truy nã*: Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 07 của Bộ Công an về công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, rà soát, xác minh truy bắt đối tượng truy nã. Công an huyện đã bắt giữ 06/13 đối tượng đối tượng truy nã do đơn vị ra quyết định (đạt 46,2%).

b) *Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố*: Chỉ đạo các ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015, thông tư, quy định trong việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Các đơn tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiếp nhận kịp thời, ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đồng thời được phân loại, phân công và tiến hành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đã tiếp nhận, giải quyết: 123/131 tố giác, tin báo về tội phạm (đạt 93,9%).

c) *Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xét xử tội phạm*: Công tác điều tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra bức cung, nhục hình trong hỏi cung bị can. Cơ quan điều tra Công an huyện đã thụ lý 131 vụ/ 161 bị can (Giảm 04 vụ, tăng 12 bị can so với cùng kỳ năm 2021). Đã giải quyết 118 vụ/ 144 bị can. Hiện còn 13 vụ/ 17 bị can đang giải quyết trong hạn luật định. Trong năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ đã thụ lý 113 vụ/ 147 bị can, bị cáo, tăng 08 vụ/ 11 bị can, bị cáo so với cùng kỳ năm 2021. Đã giải quyết: 107 vụ/ 139 bị cáo - Xét xử sơ thẩm. Hiện còn: 06 vụ/ 08 bị can (đang giải quyết trong hạn luật định). Xét xử lưu động 07 vụ, 08 bị cáo.

Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, CQĐT, Viện Kiểm sát, Tòa án, Luật sư, Nhà tạm giữ luôn có mối quan hệ chặt chẽ, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, kịp thời giải quyết các vấn đề khúc mắc, tạo sự thống nhất trong việc điều tra, xử lý tội phạm.

3. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

- Công tác đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, sự ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện; sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCS. Do vậy, chủ quyền biên giới quốc gia luôn được giữ vững, ANCT, TTATXH luôn ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương đến thăm và làm việc tại địa bàn.

- Ban chỉ đạo PCTP và lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm.

- UBND huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Kiểm chế và giải quyết ổn định tình hình ANTT ở cơ sở không để phát sinh điểm nóng, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT - XH của huyện.

b) Hạn chế

- Công tác nắm tình hình cơ sở có lúc, có việc còn chưa kịp thời; tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường.

- Tình hình trật tự an toàn xã hội, nhất là các tội phạm sở hữu (trộm cắp tài sản, giết người...) vẫn còn xảy ra.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu tranh phòng chống tội phạm ở một số địa bàn cơ sở hiệu quả chưa cao.

c) Nguyên nhân của tồn tại

- Địa bàn Phong Thổ đang triển khai thực hiện một số dự án, nhất là thực hiện dự án các công trình thủy điện nên sẽ diễn ra những khiếu kiện trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường hợp mất việc làm sa vào các tệ nạn, các đối tượng nghiện không có việc làm, dẫn đến nảy sinh các hành vi trộm cắp tài sản; bên cạnh đó, nhận thức về pháp luật và ý thức cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa cao, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm trộm cắp tài sản thực hiện hành vi phạm tội.

- Công tác tuyên truyền chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa được thường xuyên liên tục, mới chỉ tập trung ở một số địa bàn trọng điểm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống tội phạm; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2026...

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp, qua đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, tái hòa nhập cộng đồng, vận động số người nghiện ma túy tự giác đi cai nghiện dưới mọi hình thức.

3. Tập trung lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tăng cường công tác chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Triển khai lắp đặt Camera an ninh tại các khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn vận động các doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn lắp đặt camera tại trụ sở và hộ gia đình; qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; Phối hợp thực hiện tốt công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào Cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Lực lượng Công an, Biên Phòng, Quân đội tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện; Các cơ quan tổ tụng đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử.

5. Triển khai quyết liệt các dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác PCCC, siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp công

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo chuyển biến tích cực và kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; kiềm chế, làm giảm các vụ cháy, nổ.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với từng vùng, đặc điểm khu dân cư. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản và khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tập trung lực lượng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giải quyết, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT thành địa bàn an toàn về ANTT hoặc địa bàn không có vấn đề phức tạp nổi cộm về ANTT; Duy trì và nhân rộng các xã không có tệ nạn ma túy.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Phong Thổ về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện khóa XXI;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: V1;
- Lưu VT, C1, CAH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim